

Khánh Hòa đẩy mạnh đầu tư, hợp tác với đối tác quốc tế

00:00 05/06/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 4/6, tại TP. Nha Trang diễn ra hội nghị “Kết nối Khánh Hòa với các đối tác quốc tế: Khát vọng phát triển” với sự tham dự của 200 đại biểu.

Tham dự sự kiện có 200 đại biểu Việt Nam và quốc tế, trong đó, 100 đại biểu là đại diện các nước Pháp, Trung Quốc, Lào, Singapore, Ấn Độ, Campuchia, Italia, Hà Lan, Cuba, Nga, Thái Lan, Thụy Sĩ...; các tổ chức quốc tế, hiệp hội, hội, doanh nghiệp nước ngoài. Về phía Việt Nam, có đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.



Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị_ Ảnh: Báo Khánh Hòa.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Hữu Hoàng khẳng định, tỉnh Khánh Hòa đã tập trung nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đạt được nhiều kết quả nổi bật sau thời gian dài dịch Covid-19 diễn ra. Trong năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song cùng với cả nước, kinh tế - xã hội Khánh Hòa phục hồi mạnh mẽ, có 20/22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, GRDP tăng

20,7% cao nhất cả nước, cũng là mức tăng cao nhất trong 10 năm qua của tỉnh Khánh Hòa.

Đặc biệt, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của tỉnh: 16/63 (tăng 28 bậc), đây là chỉ số cao nhất của tỉnh trong 10 năm qua, vào top 20 tỉnh, thành có chất lượng điều hành tốt nhất năm 2022.

Phó Chủ tịch Trường trực UBND tỉnh cũng hy vọng, thông qua hội nghị, các đại biểu sẽ hiểu rõ hơn về hình ảnh, định hướng phát triển, quy hoạch tỉnh, kêu gọi đầu tư, hợp tác về thương mại, du lịch, văn hóa, phát triển bền vững kinh tế biển trong thời gian tới. Hội nghị cũng là cơ hội để các đại biểu trao đổi, đóng góp ý kiến, làm cầu nối và đẩy mạnh hợp tác với Khánh Hòa trên những lĩnh vực mà các bên cùng quan tâm và có tiềm năng, lợi thế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa Việt Nam với các nước, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế.



Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng quà lưu niệm cho đại biểu quốc tế. Ảnh: Báo Khánh Hòa.

Đây là một trong những sự kiện quan trọng chào mừng kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023), Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa lần thứ 10 đánh dấu chặng đường 20 năm kể từ lần đầu tiên tổ chức. Hội nghị là cơ hội để tỉnh Khánh Hòa thông tin, giới thiệu đến các đại biểu về hình ảnh, định hướng phát triển, quy hoạch tỉnh, kêu gọi đầu tư, hợp tác về thương mại, du lịch, văn hóa, phát triển bền vững kinh tế biển của tỉnh trong thời gian tới. Đồng

thời, đây cũng là diễn đàn để các đại biểu trao đổi, đóng góp ý kiến, làm cầu nối và đẩy mạnh hợp tác với Khánh Hòa trên những lĩnh vực mà các bên cùng quan tâm và có tiềm năng, lợi thế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa Việt Nam với các nước, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế. Bên cạnh đó, các đại biểu dự hội nghị sẽ được tham quan, khảo sát thực tế tại các điểm văn hóa, du lịch, các khu kinh tế, cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tham dự hội nghị, đoàn các cơ quan đại diện nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, gồm 24 cơ quan đại diện các nước sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa.

Thanh Bình

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/khanh-hoa-day-manh-dau-tu-hop-tac-voi-doi-tac-quoc-te>